

ปริญ เตชะมวลไววิทย์

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

กระแสเชิญชวนลงทุนผ่านเว็บไซต์เริ่มระบอบผ่านโซเชียลมีเดียทั้งแอปพลิเคชันไลน์และเฟซบุ๊กเชิญชวนให้ซื้อหุ้นหรือลงทุนในบริษัทที่จะเข้าตลาดหุ้นต่างประเทศ ได้แพร่กระจายสู่ผู้ลงทุนอย่างรวดเร็ว วันนี้ผมจึงอยากเตือนผู้ลงทุน ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อกลลวงที่แฝงมาในการพูดคุยแชทกันผ่านไลน์หรือเฟซบุ๊ก หรือชักชวนให้ลงทุนแบบรวง่าย รวยเร็ว ที่มีลักษณะคล้ายแชร์ลูกโซ่รูปแบบใหม่บนเว็บไซต์

ในปัจจุบัน เราพบว่าเว็บไซต์ที่เปิดมาเพื่อตั้งใจหลอกลวงประชาชนจำนวนมากพอสมควรครับ วิธีการของมิจฉาชีพนี้ จะสร้างภาพให้ผู้ลงทุนเชื่ออย่างสนิทใจโดยการโฆษณาชวนให้ประชาชนสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกและร่วมลงทุน โดยให้ผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราที่สูงกับผู้ลงทุนที่สามารถชักชวนให้คนมาสมัครสมาชิกเพิ่มเติม พร้อมกับอธิบายประโยชน์ที่จะได้รับว่ามีทั้งโบนัสเหมือนการจ่ายเงินปันผลเข้าบัญชีการลงทุนทุกเดือนจากการเข้าร่วมลงทุนในการซื้อขายหุ้น ทองคำ และเงินตราต่างประเทศ อ้างว่าบริษัทมีตัวตนจริง ประกอบธุรกิจมากมาย มีความสำเร็จของผู้ลงทุนก่อนหน้า พอผู้ลงทุนสอบถามถึงข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินกลับไม่มีให้แจ้งว่ากฎหมายไม่ให้เปิดเผย แถมยังทำทนายผู้ลงทุนด้วยว่า ขาดคุณสมบัติการเป็นนักลงทุน ชี้กัแล้วเกินไป มัวชักช้า จะเสียโอกาส!!

พฤติกรรมของเว็บไซต์ที่เราได้ทราบจากผู้ลงทุนที่ร้องเรียนมาศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ก.ล.ต. พบว่า เว็บไซต์จะมีหน้าตาที่ทันสมัย น่าเชื่อถือ และมักเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ข่าวหรือเว็บไซต์ของหน่วยงานกำกับดูแล และให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย อาทิ หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ น้ำมัน ทองคำ ซึ่งเป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ทั้งที่จริง ๆ แล้ว เว็บไซต์เหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. นะครับ ดังนั้น จึงไม่แปลกที่ใครหลาย ๆ คนอาจเข้าใจผิดได้ว่า ตนเองกำลังซื้อหุ้นหรือลงทุนกับบริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต.

เว็บไซต์เหล่านี้จะแหกผ่านไลน์กรู๊ปหรือเฟซบุ๊กเชิญชวนผู้ลงทุนเข้าร่วมงานสัมมนา มาเยี่ยมออฟฟิศหรูหราสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อโน้มน้าวการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ ให้เราไปชวนเพื่อนมาเข้าร่วมเพิ่ม เพื่อรับผลตอบแทนเป็นลำดับขั้น บางเว็บไซต์ก็อ้างว่า ได้รับการรับรองจากหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศ บ้างก็อ้างว่าเป็นโบรกเกอร์ชั้นนำของโลก ผลประกอบการดีมีกำไรหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ สามารถลงทุนได้ทันทีเพียงกรอกชื่อและอีเมลเท่านั้น เหล่านี้ยังปักใจเชื่อไม่ได้ทั้งนั้นครับ เป็นลักษณะเชิญชวนลงทุนคล้ายแชร์ลูกโซ่ ก.ล.ต. หวังว่าผู้ลงทุนมือใหม่หรือแม้แต่มืออาชีพ จะตกเป็นเหยื่อโจรยุคดิจิทัลเหล่านี้โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

หากคนรู้จัก หรือญาติพี่น้อง มาชักชวนให้ลงทุนในเว็บไซต์ใด หรือใครแชทไลน์มาชวนลงทุน ก็ควรต้องระวังไว้ก่อน หลายครั้งที่พอเกิดเหตุความเสียหายผู้ลงทุนไม่ได้เงินคืน และตรวจสอบข้อมูลไม่พบว่า มีนิติบุคคลดังกล่าวจดทะเบียนตามกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นบริษัทที่มีตัวตน ไม่มีเจตนาหลอกลวง ก่อนตัดสินใจลงทุน เช็คว่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) หัวข้อ license check เพียงกรอกชื่อบริษัทหรือเว็บไซต์ที่เชิญชวนลงทุน หรือแม้แต่รายชื่อบุคคลที่มาชักชวนลงทุน ก็สามารถตรวจสอบได้ที่นี้ครับ รวมถึงสามารถเช็คได้ด้วยครับว่า ใครเป็นผู้ที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) หัวข้อ investor alert เหตุที่ต้องเช็คให้ดีก่อนนั้น เพราะการลงทุนทุกชนิดมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรได้รับคำแนะนำจากผู้ที่มีใบอนุญาต และควรลงทุนผ่านบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน เนื่องจากบุคลากรและผู้ประกอบธุรกิจเหล่านี้ จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ที่ต้องผ่านการอบรมและรักษามาตรฐานการประกอบธุรกิจ และหากพบการกระทำผิด ก.ล.ต. สามารถลงโทษได้ตามกฎหมาย

หากผู้ลงทุนท่านใดที่พบรูปแบบพฤติกรรมที่มีลักษณะตามที่ผมได้เล่าในบทความนี้ หรือธุรกรรมอื่น ๆ ที่น่าสงสัยสามารถชี้เบาะแสมาที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของ ก.ล.ต. ได้เลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ 1207 หรือ email: [info@sec.or.th](mailto:info@sec.or.th) นอกจากนี้ ยังสามารถแจ้งได้ที่ โทร. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ ที่ช่วยดูแลในเรื่องแชร์ลูกโซ่ และการหลอกลวงให้ทำธุรกรรมทางการเงิน สังกัดสำนักงานนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เรารวยง่าย ๆ โดยไม่ได้ทำอะไรเลย สุดท้าย ผมอยากจะย้ำว่า การลงทุนใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการกำกับดูแลของ ก.ล.ต. นั้น ก.ล.ต. ไม่สามารถดำเนินการช่วยเหลือได้หากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับผู้ลงทุนครับ

\*\*\*\*\*